

Phát huy dân chủ, nâng cao vị thế của phụ nữ

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Thái Bình luôn chủ động nghiên cứu, lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội, đối thoại phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội và yêu cầu thực tiễn tại địa phương.

Cuối tháng 10 vừa qua, Hội LHPN thành phố đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy và UBND phường Trần Hưng Đạo với cán bộ, hội viên, phụ nữ về một số vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Tham gia đối thoại với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã có 9 ý kiến tập trung về các nhóm vấn đề: trật tự đô thị; an toàn giao thông; vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em; tội phạm tệ nạn xã hội và công tác cán bộ nữ. Bà Quách Thị Phú, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 15, phường Trần Hưng Đạo cho biết: Các thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của chị em đã được Thường trực Hội LHPN thành phố, lãnh đạo Đảng



Mô hình nuôi cá lồng của gia đình chị Trần Thị Hằng, thôn Nguyễn Du, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình).

ủy, UBND phường giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị. Những ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên được tiếp thu để phản ánh, đề xuất, kiến nghị cấp ủy đảng, chính quyền, ngành chức năng giải quyết. Chị em chúng tôi ủng hộ cách làm này.

Hội nghị đối thoại tại phường Trần Hưng Đạo là một trong những hoạt động nằm trong chương trình giám sát, phản biện

xã hội năm 2019 của Hội LHPN thành phố Thái Bình. Chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, thời gian qua, các cấp hội LHPN ở thành phố đã tích cực xây dựng, triển khai

các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội trình cấp ủy các cấp phê duyệt, tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, các cấp hội đã chủ động phát hiện, đề xuất giám sát những vấn đề thực tiễn bảo đảm đúng quy trình đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của nữ giới như: phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bảo đảm trật tự

đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; các chính sách liên quan đến người nghèo... Qua triển khai thực hiện, tổ chức hội đã góp tiếng nói của mình vào việc giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng của đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân; giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn cuộc sống đang đặt ra. Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN thành phố chủ trì, phối hợp với MTTQ và các ngành liên quan tổ chức 4 cuộc giám sát UBND xã, phường trong việc phối hợp với thi hành án bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em sau ly hôn; chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy giám sát việc thực hiện mô hình "Đàn vận khéo" tại 19 phường, xã. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thành phố tổ chức 4 cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; 19 cuộc giám sát về chính sách liên quan đến người nghèo ở 19 phường, xã; tổ chức giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm ở một số trường học và cơ sở chế biến cơm hộp trên địa bàn.

Hội LHPN thành phố cũng tích cực tham gia công tác tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh của hội viên, phụ nữ và nhân dân; nắm tình hình và đối thoại với đại diện các vụ việc

khiếu nại phức tạp, kéo dài theo phân công. Những tồn tại, vướng mắc phát hiện trong quá trình giám sát đều được hội kiến nghị với UBND, UBND cấp, các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục kịp thời và có nhiều chuyển biến tích cực. Hội cũng đã tham gia góp ý kiến về các chính sách, pháp luật: dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi); dự thảo hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức hội; các văn bản của thành phố về phát triển kinh tế - xã hội... Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo cho biết: Qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đối thoại, chúng tôi đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân nói chung, cán bộ, hội viên hội phụ nữ nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tổ chức hội phụ nữ không chỉ thể hiện quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà còn nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy dân chủ, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

PHƯƠNG CHI

► Quy định chi tiết điều kiện sản xuất phân bón

(nhandan.com.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón.

Theo đó, khu sản xuất phân bón phải có tường, rào ngăn cách với bên ngoài; có nhà xưởng kết cấu vững chắc; tường, trần, vách ngăn, cửa bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng. Dây chuyền, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón phải phù hợp với quy trình sản xuất từng loại phân bón, dạng phân bón. Cơ sở sản xuất phải có phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trừ các cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón; có hệ thống quản lý chất lượng được công nhận phù hợp với ISO 9001 hoặc tương đương. Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận sản xuất phân bón...



Ảnh minh họa

► Khách hàng cần làm gì để bảo mật tài khoản ngân hàng?

(vtv.vn) Sau đây là một số lưu ý cụ thể để khách hàng có thể bảo vệ tốt nhất tài khoản ngân hàng của mình:

- Không cung cấp các thông tin như số thẻ, mã PIN, mã CVV, CVC hoặc tên truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai thông qua bất kỳ phương thức giao tiếp nào. Hãy nhớ rằng, các ngân hàng tuyệt đối không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật thẻ và các dịch vụ ngân hàng điện tử.
- Không sử dụng mã PIN, mật khẩu gắn liền với các thông tin cá nhân như số di động, số chứng minh nhân dân, ngày sinh, ghi số PIN bỏ vào ví... Tạo thói quen thường xuyên thay đổi mật khẩu.
- Hạn chế sử dụng máy tính, wifi công cộng khi thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến. Nếu sử dụng những phương tiện kết nối này, hãy lưu ý tắt chế độ tự động lưu bất kỳ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, thẻ của trên các trình duyệt internet.
- Chỉ thực hiện giao dịch trên các website, ứng dụng di động uy tín; truy cập các website bằng cách gõ địa chỉ đầy đủ vào thanh địa chỉ trong trình duyệt internet thay vì chọn đường link sẵn có hoặc được gợi ý. Chỉ nên thực hiện giao dịch tại các website uy tín, có độ bảo mật cao: đường dẫn thanh toán thường được bắt đầu bằng https:// và có hiển thị logo ổ khóa bảo mật phía trước.
- Đăng xuất khỏi các dịch vụ và ứng dụng của ngân hàng cũng như các ứng dụng tài chính khác liên kết với dịch vụ ngân hàng điện tử và các website thương mại điện tử ngay sau khi đã hoàn thành phiên giao dịch.



Ảnh minh họa

Tai nạn giao thông - nỗi đau người ở lại

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 9 tháng đầu năm 2019, toàn quốc xảy ra 12.675 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.659 người, bị thương 9.619 người. So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông giảm 567 vụ, giảm 353 người chết, giảm 700 người bị thương. Mỗi vụ tai nạn giao thông xảy ra sẽ kéo theo nhiều gia đình rơi vào cảnh con mất cha mẹ, vợ mất chồng với những nỗi

đau dai dẳng. Tai nạn giao thông đang thực sự là nỗi ám ảnh thường trực đối với mọi người, mọi nhà.

Vào hồi 20 giờ 35 phút ngày 6/9/2019, tại km76+400 quốc lộ 10, đoạn qua địa phận xã Đông Động (Đông Hưng) xảy ra vụ tai nạn giữa xe mô tô do anh Nguyễn Văn Nhất, sinh năm 1995, thường trú tại thôn Kim Châu 2, xã An Châu (Đông Hưng) điều khiển với xe ô tô đầu kéo đi ngược chiều, hậu quả làm

anh Nhất tử vong tại chỗ. Anh Nhất là lao động chính trong gia đình, có vợ làm công nhân và hai con nhỏ, cháu lùn sinh năm 2016, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hay như vụ tai nạn xảy ra vào hồi 17 giờ 10 phút ngày 25/8/2019, tại đường tỉnh ĐT.456 đoạn qua địa phận thôn Trà Hối, xã Thụy Bình (Thái Thụy), anh Nguyễn Bá Thái, sinh năm 1986, thường trú tại thôn

An Cúc Đông, xã Thụy Việt (Thái Thụy) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 17B6-218.38 chở sau Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1992, thường trú tại thôn An Cúc Đông, xã Thụy Việt đi theo hướng từ xã Thụy Liên đến xã Thụy Bình thì va chạm với xe đạp do bà Bùi Thị Huệ, sinh năm 1954, thường trú tại thôn Trà Hối, xã Thụy Bình điều khiển đi sang đường. Hậu quả làm bà Huệ bị thương ở vùng đầu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng do vết thương nặng đã tử vong ngày 27/8/2019. Bà Huệ cũng là lao động chính trong gia đình, chồng đã mất từ năm 2018, có con trai là anh Trịnh Quý Trọng, sinh năm 1982 bị bại não từ bé, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Đây chỉ là 2 trong 7 gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh vừa được Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), ban an toàn giao thông các huyện, thành phố thăm hỏi, tặng quà nhân ngày thể giớ tưởng niệm các nạn nhân tử



Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) thăm hỏi, tặng quà gia đình chị Trịnh Thị Huệ, thôn Trà Hối, xã Thụy Bình (Thái Thụy).

Những năm qua, Thái Bình đã có nhiều giải pháp quyết liệt, bước đầu kiểm chế được tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/9/2019 trên địa bàn tỉnh xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 40 người, bị thương 16 người. So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông giảm 1 vụ, giảm 2 người chết, giảm 5 người bị thương. Giao thông đường thủy được bảo đảm an toàn, không xảy ra tai nạn giao thông...

phương tổ chức thăm, tặng quà các gia đình có người thân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm chia sẻ nỗi đau với các gia đình. Cùng với việc thăm hỏi, tặng quà, Ban An toàn giao thông tỉnh còn tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và những hậu quả đau thương, mất mát cho gia đình và xã hội. Để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, thời gian tới bên cạnh công tác tuyên truyền, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông thì mỗi người dân khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, từ đó chung tay xây dựng giao thông an toàn, văn minh.

PHẠM HƯNG

THUY THANH Lan tỏa phong trào tiết kiệm điện

Thời gian qua, phong trào tiết kiệm điện trên địa bàn xã Thụy Thanh (Thái Thụy) đã được chính quyền, đơn vị, doanh nghiệp và người dân địa phương quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình, từ đó, giúp cho việc sử dụng năng lượng điện trên địa bàn ngày càng hiệu quả và tiết kiệm hơn.

Ngày nào cũng vậy, sau tiếng trống trường báo hiệu giờ tan học, em Đỗ Hồng Ngọc, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học và THCS Thụy Thanh lại tất bật cả các thiết bị bóng đèn, quạt trong lớp trước khi ra về. Ngọc cho biết đây là việc làm thường xuyên của em trước mỗi buổi tan học.

Thói quen này không chỉ được Ngọc duy trì ở trường mà còn được em thực hiện ở nhà. Hành động này của Ngọc dù nhỏ nhưng nó lại mang ý nghĩa rất lớn. Bởi không chỉ tiết kiệm điện năng cho chính ngôi trường và gia đình của em mà còn thể hiện ý thức vì cộng đồng chung tay tiết kiệm điện của chính thế hệ trẻ em, những mầm xanh, tương lai của đất nước.

Giáo dục cho học sinh về ý thức tiết kiệm điện ngay khi còn nhỏ là việc làm được Trường Tiểu học và THCS Thụy Thanh rất chú trọng thực hiện. Cô giáo Lê Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Việc giáo dục ý thức tiết kiệm

điện cho học sinh được nhà trường thực hiện vào các tiết học môn đạo đức và trong tiết chào cờ đầu tuần. Đối với khối học từ lớp 3 trở lên việc thực hiện tắt các thiết bị điện như bóng đèn, quạt mỗi buổi tan học được giao cho các em học sinh trong lớp và có sự giám sát, theo dõi của thầy cô giáo. Qua thực hiện nhiệm vụ này, nhà trường mong muốn các em nâng cao ý thức và có những hành động thiết thực để tiết kiệm điện năng.

Không chỉ quan tâm tới giáo dục ý thức cho học sinh, những năm qua, trong quá trình sửa chữa, nâng cấp phòng học, nhà trường còn thay thế hệ thống đèn chiếu sáng bằng sợi đốt

sang hệ thống đèn chống cận compact tại các phòng học và ưu tiên sử dụng các thiết bị điện có nhân tiết kiệm điện năng... Nhờ vậy, giúp nhà trường tiết kiệm từ 30 - 40% điện năng tiêu thụ so với trước đây.

Cùng với việc thực hiện tiết kiệm điện tại các trường học, cơ quan, đơn vị, những năm qua, xã Thụy Thanh còn đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp, người dân sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT). Toàn xã, hiện có trên 50 hộ sử dụng bình nước nóng và đèn thấp sáng bằng NLMT để phục vụ sinh hoạt gia đình. Nhờ sử dụng bình nước nóng

NLMT giúp nhiều hộ dân trong xã giảm từ 30 - 40% chi phí điện tiêu thụ hàng tháng của gia đình. Theo thống kê của UBND xã, hiện nay, tổng lượng điện năng tiêu thụ của toàn xã trung bình gần 300.000 kWh/tháng, tương đương với số tiền 542 triệu đồng. Với đặc thù là xã đa ngành nghề có hàng chục cơ sở sản xuất, doanh nghiệp may mặc, cơ khí và có trên 2.000 hộ gia đình thì tổng lượng điện tiêu thụ trên địa bàn xã không phải là lớn.

Theo ông Nguyễn Quang Huyền, Chủ tịch UBND xã Thụy Thanh: Việc nhiều hộ dân trong xã sử dụng các thiết bị bình nước nóng và đèn thấp sáng bằng NLMT góp phần làm cho việc sử dụng năng lượng điện trên địa bàn ngày càng hiệu quả và tiết kiệm hơn, nhất là làm giảm thiểu tình trạng thiếu điện, sự điện áp xảy ra trên địa bàn

vào mùa nắng nóng, giờ cao điểm. Để việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn, mỗi đây, UBND xã đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức hội

nhị tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho hơn 200 hộ dân trong xã. Sự tham dự đông đảo của người dân cho thấy vấn đề sử dụng tiết kiệm năng lượng đang được mọi người rất quan

tâm, chú trọng. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

TRẦN TUẤN



Trường Tiểu học và THCS Thụy Thanh lắp đặt hệ thống đèn compact tại phòng học nhằm tiết kiệm điện và bảo vệ mắt cho học sinh.